



# ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๔๗๕

ถึง สำนักงานเทศบาล/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกรายการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน โดยให้ดูจากหน้าแรกของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ชื่อรายการ “จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๕”

๑.๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกรายการจะเป็นไปตามข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากเป็นปีแรกของการจัดสรรโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอปรับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล จากวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ร่วมกัน **ลงนาม ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น.** สำหรับวิธีการยืนยันข้อมูล สามารถ Download ได้จากหน้าแรกของระบบ ชื่อรายการ “คู่มือการยืนยันข้อมูลนักเรียน” และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหนังสือพร้อมจัดส่งเอกสาร ยืนยันข้อมูลของโรงเรียน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง กรณีที่การยืนยันข้อมูลผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะมีผลทำให้การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมด้านการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ล่าช้าตามไปด้วย

๑.๒ กรณีพบว่า ไม่มีจำนวนนักเรียนหรือจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้โรงเรียนดำเนินการเร่งรัดการกรอก/แก้ไขข้อมูล และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๑.๑

/๒. มอบหมายให้...

๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียน, ครุภัณฑ์การศึกษา และข้อมูลความพร้อมของโรงเรียนท้องถิ่นในการเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น (SIS) ชื่อฐานข้อมูล “แบบสำรวจ” และเมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลแบบสำรวจดังกล่าวแล้ว ขอให้จัดส่งเอกสารความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อจัดทำหนังสือยืนยันคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแบบสำรวจ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๓